

Số: /BHXH-TST

Vĩnh Bảo, ngày tháng 10 năm 2023

V/v hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị trích
chuyển kinh phí chăm sóc SKBĐ cho học
sinh, người lao động năm 2023.

Kính gửi: Các trường Tiểu học; Trung học cơ sở; Mầm non;
Trung học phổ thông; Trung tâm GD nghề nghiệp-
thường xuyên huyện Vĩnh Bảo.

Căn cứ Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư số 30/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT ngày 11 tháng 03 năm 2022 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Công văn số 59/BHXH-TCKT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Tính đến hết ngày 30/9/2023, BHXH huyện Vĩnh Bảo đã tiếp nhận và trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho người lao động và học sinh năm học 2022-2023 cho 84/85 đơn vị trường học với tổng số kinh phí là 1,696 tỷ đồng, trong đó còn 01 đơn vị Trường mầm non Nhân Hòa chưa nộp hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho học sinh và người lao động năm học 2022 - 2023 theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh và người lao động tại đơn vị được CSSKBĐ tại các trường theo quy định, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thực hiện cụ thể như sau:

1. Đối với các Trường đủ điều kiện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ năm học 2022-2023 theo quy định nộp về cơ quan BHXH huyện Vĩnh Bảo chậm nhất ngày 15/10/2023, để BHXH huyện làm căn cứ trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, người lao động năm 2023. Sau ngày 15/10/2023 nếu đơn vị Trường học không nộp hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ năm 2023 về cơ quan BHXH huyện thì coi như đơn vị Trường học không có nhu cầu về kinh phí hoặc không đủ điều kiện theo quy định.

Các đơn vị Trường học khi tiếp nhận kinh phí được trích, chủ động thực hiện chi kinh phí CSSKBD đảm bảo đúng quy định:

- Các nội dung chi:

+ Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử lý ban đầu cho trẻ em, học sinh, các đối tượng do cơ quan, đơn vị quản lý khi bị tai nạn thương tích hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học, làm việc tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

+ Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

+ Chi mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Thanh toán, quyết toán kinh phí:

+ Đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện hạch toán các khoản chi khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu vào chi phí thực hiện công tác y tế tại cơ sở và quyết toán với đơn vị quản lý cấp trên theo quy định hiện hành;

+ Đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập thực hiện hạch toán các khoản chi khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu vào chi phí của cơ sở và quyết toán với đơn vị cấp trên (nếu có);

+ Đối với cơ quan, đơn vị khác thực hiện hạch toán các khoản chi khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu vào chi phí thực hiện công tác y tế của cơ quan, đơn vị và quyết toán với cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực thuộc (nếu có) hoặc cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

- Cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp kinh phí chi cho khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định này có trách nhiệm sử dụng cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, không được sử dụng vào các mục đích khác, số kinh phí được cấp đến cuối năm chưa sử dụng hết, được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục sử dụng, không phải quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. BHXH huyện đã kiểm tra đối chiếu, rà soát bộ hồ sơ thủ tục đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBD của các đơn vị Trường học năm học 2022-2023 còn nhiều tồn tại, bất cập chưa đảm bảo đúng quy định.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động, học sinh tại đơn vị Trường học, đảm bảo đúng quy định về công tác CSSKBD, Bảo

hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo đề nghị các đơn vị Trường học kiện toàn, bổ sung một số nội dung cụ thể sau:

- Quyết định thành lập phòng y tế đảm bảo theo quy định tại Điều 8, Thông tư 13/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2016 quy định về Công tác y tế trường học, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân lực và sử dụng kinh phí CSSKBD đúng quy định.

- Nhân viên y tế hoặc nhân viên y tế kiêm nhiệm phải có trình độ trung cấp trở lên, trù kỹ thuật viên X-quang, kỹ thuật viên xét nghiệm, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, hộ sinh cư trú hoặc hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn xã hoặc xã giáp ranh.

- Hợp đồng với Trạm y tế xã (TYT xã): Người đại diện TYT xã ký trên hợp đồng CSSKBD phải là người đang hành nghề tại TYT xã. Trường hợp người đại diện của TYT xã ký trên hợp đồng CSSKBD không phải là trạm trưởng phải có giấy uỷ quyền trạm trưởng hoặc quyết định giao phụ trách của giám đốc Trung tâm y tế huyện.

BHXX huyện Vĩnh Bảo có kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về điều kiện, các nội dung sử dụng kinh phí CSSKBD tại các đơn vị Trường học theo quy định.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các đơn vị Trường học theo quy định. Đề nghị các đơn vị Trường học chủ động phối hợp thực hiện, mọi sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và người lao động các đơn vị Trường học hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội huyện để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (để b/c);
- BHXX TP (để b/c);
- Phòng GD&ĐT (để phối hợp chi đạo);
- Phòng y tế (để p/h);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huệ